



ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

ถนนสีปศิริ นม. ๓๐๑๕๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๖๖๘๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปักธงชัย ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจผ่านรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรที่รัฐดำเนินการอยู่ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ได้กำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เช่น การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ๑ การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเคेटรอน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดกลไกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เมืองพัทยา) และ (เทศบาล) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งความประสงค์ให้จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดดำเนินการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรในสังกัดเมืองพัทยาและเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/ โดยกำหนด...



